

Số: 2343/UB

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 1982*

Về việc cung cấp điện cho sản  
xuất và sinh hoạt trên địa bàn  
thành phố

Kính gửi :

- Các Sở, Ban, Ngành, quận, huyện,  
Nhà trường, Viện nghiên cứu.
- Các cơ quan, xí nghiệp trực thuộc  
Trung ương trên địa bàn thành phố.

Trong những năm qua việc cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn thành phố do ngành điện xem xét và giải quyết ; có nơi, có lúc lại thông qua Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết. Hiện nay nhu cầu về điện ngày càng tăng, khả năng cung cấp điện còn bị hạn chế, do đó đòi hỏi việc giải quyết cung cấp và hạn chế điện phải được chỉ đạo tập trung, sau khi thống nhất với đồng chí Giám đốc Công ty Điện lực 2, Ủy ban nhân dân thành phố thấy cần thiết phải đề ra phương hướng và biện pháp tổ chức cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn thành phố từ năm 1983 trở đi như sau :

### **1. Về cung cấp điện cho sản xuất :**

Để tạo điều kiện cho việc cung cấp điện được đúng đối tượng và đem lại hiệu quả cao, Ủy ban Kế hoạch thành phố và Sở điện lực thành phố, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản, các quận, huyện và các ngành liên quan như thuế vụ, đăng ký kinh doanh... lần lượt soát xét lại các hợp đồng đã ký, kiên quyết thanh lý những hợp đồng không hợp pháp, hợp đồng không còn giá trị v.v... tiếp tục ký hợp đồng cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn thành phố. Những hộ có công suất tiêu thụ trên 1.000kW phải do Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố duyệt. Tuyệt đối không cung cấp điện cho hộ tư nhân và tổ hợp sản xuất các mặt hàng như : nước đá, đất đèn, đường ly tâm, cùn, rượu, cưa xẻ gỗ v.v... Riêng võ xe đạp, đắp lót các loại, bột giấy và xeo giấy chỉ cấp điện cho những cơ sở có chất lượng tốt, hiệu quả cao (những cơ sở mà xí nghiệp quốc doanh còn thừa công suất – cơ sở Nhà nước không nắm được hàng hóa – cơ sở tiêu thụ điện mà hiệu quả kinh tế của xã hội không cao thì phải hạn chế cung cấp điện).

Các quận, huyện, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cần lập ngay dự án tiêu thụ điện trong năm 1983. Căn cứ vào các định mức sử dụng điện năm qua để dự kiến phù hợp với tốc độ tăng giảm về sản xuất xây dựng và kinh doanh, trong đó có phân loại thứ tự mặt hàng ưu tiên và *gửi về Ủy ban Kế hoạch thành phố, Sở Điện lực thành phố trước ngày 13-1-1983. Đơn vị nào chưa có dự trù cung cấp điện sẽ không xét cấp điện.*

Đối với điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, Sở Điện lực thành phố phải đảm bảo thực hiện như đã nêu trong đề án “Điện phục vụ nông nghiệp”. Sở Điện lực Thành phố và Ủy ban Kế hoạch thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt vấn đề này:

Hằng ngày, hằng tháng, Sở Điện lực thành phố có trách nhiệm kịp thời báo cáo đầy đủ tình hình cung cấp và sử dụng điện đến Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Điện lực là ngành chủ quản cần có biện pháp tích cực tăng cường quản lý hệ thống lưới điện thành phố, giúp Ủy ban Kế hoạch thành phố cung cấp điện đến đúng đối tượng, đem lại hiệu quả cao và tiết kiệm lượng điện được trên phân bổ cho thành phố. Nhanh chóng tổ chức ký hợp đồng cung cấp và tiêu thụ điện được rõ ràng và chính xác. Phải đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn. Có nhiều biện pháp tốt để xử lý khi mất điện theo tinh thần Văn bản số 1889/UB ngày 16-10-1982 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ xử lý và báo cáo khi bị mất điện, mất nước ở thành phố.

## **2. Về cung cấp điện cho ánh sáng, sinh hoạt**

Về cung cấp điện dùng cho ánh sáng, sinh hoạt vẫn duy trì biện pháp như Sở Điện lực thành phố đang áp dụng.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**VÕ THÀNH CÔNG**